

<p>สิ่งนี้มีลักษณะอะไรบ้างที่เด่นชัด (สี รูปร่าง ขนาด)</p>	<p>สิ่งนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างที่ เด่นชัด(รส กลิ่น เสียง ผิวสัมผัส ประโยชน์) อะไรที่เป็นตัวเสริมคุณสมบัตินั้น</p>
<p>สิ่งนี้นำมาใช้/ทำประโยชน์ อะไรได้บ้าง ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ไหม</p>	<p>สิ่งนี้ก่อให้เกิดโทษ/ข้อเสีย อะไรได้</p>
<p>ถ้าลดปริมาณสิ่งนี้ลง(ทีละครึ่ง/ ทีละหน่วย/ลดไปเรื่อยๆ/จนหมด) จะเกิดอะไรขึ้น</p>	<p>ถ้าเพิ่มปริมาณ/ขนาดสิ่งนี้ขึ้น (ทีละครึ่ง/ทีละหน่วย/เท่าตัว/ มหาศาล)จะเกิดอะไรขึ้น</p>
<p>อะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งนี้</p>	<p>ถ้านำสิ่งอื่นมารวม/ผสมกับสิ่งนี้ จะเกิดอะไร ทำได้ด้วยวิธีใด</p>
<p>ถ้านำสิ่งนี้ไปรวม/ผสมกับสิ่งอื่น จะเกิดอะไร ทำได้ด้วยวิธีใด</p>	<p>มีองค์ประกอบ/ส่วนผสมใด ที่อยู่ในสิ่งนี้ องค์ประกอบนั้นมีผลต่อ อย่างอื่นหรือไม่</p>

<p>นำองค์ประกอบที่แยกได้จาก สิ่งนี้มาสร้างอย่างอื่นได้หรือไม่</p>	<p>มีปัจจัย/เครื่องมือใดที่ เกี่ยวข้อง/ก่อให้เกิดกับสิ่งนี้</p>
<p>ถ้าองค์ประกอบ/ปัจจัย บางอย่างออกไป จะเกิดผลอะไรกับสิ่งนี้</p>	<p>ถ้าองค์ประกอบ/ปัจจัย บางอย่างเข้ามาใส่แทน จะเกิดผลอะไรกับสิ่งนี้</p>
<p>การปรับเปลี่ยนสิ่งนี้ให้มี คุณสมบัติ/คุณภาพเป็นอย่างอื่น ทำได้หรือไม่อย่างไร</p>	<p>สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการดับสลาย/ พลัดพราก/จากลา/ถอดถอน หรือไม่อย่างไร</p>
<p>สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการกำเนิด/เกิด/ ก่อ/สร้าง/ปลูก หรือไม่ อย่างไร</p>	<p>ทำสิ่งนี้ให้ง่ายกว่านี้ ได้หรือไม่อย่างไร</p>
<p>ทำสิ่งนี้ให้ยาก/วุ่นวาย/ซับซ้อน กว่านี้ได้หรือไม่อย่างไร</p>	<p>จุดเริ่มต้น/บ่อเกิดของสิ่งนี้ คืออะไร ถ้านำสิ่งนี้มาตั้งต้น/เริ่มต้น จะพัฒนาไปสู่อะไรได้บ้าง</p>

<p>จุดหมาย/จุดมุ่งหมาย/เส้นชัย/ จุดประสงค์ของสิ่งนี้คืออะไร ถ้าให้สิ่งนี้เป็นจุดหมาย จะทำได้อย่างไร</p>	<p>สิ่งนี้สามารถจับคู่กับอะไรได้บ้าง ทำอย่างไร</p>
<p>สิ่งนี้มีความสัมพันธ์/เกี่ยวข้อง/ เชื่อมโยงกับอะไรได้บ้าง หรือ เป็นตัวกลางนำไปสู่/ เชื่อมระหว่าง อะไร</p>	<p>ถ้าขยับ/สลับสิ่งนี้ไปทุกทิศทาง (ขึ้น/ลง/สูง/ต่ำ/ซ้าย/ขวา) จะเกิดอะไรขึ้น</p>
<p>สิ่งนี้อยู่ในตำแหน่ง/สถานะใด มีอะไรที่ใกล้ชิดที่สุด/ ห่างไกลที่สุด</p>	<p>ถ้าย้ายตำแหน่งสิ่งนี้ (หน้า/หลัง/บน/ล่าง/ใน/นอก) จะเกิดอะไรขึ้น</p>
<p>ความเป็นที่สุดของสิ่งนี้ทั้งดี และไม่ดี อยู่ตรงไหน</p>	<p>อีก1,5,10,50,100ปี สิ่งนี้จะพัฒนา ไปในแนวทางใด</p>
<p>สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับระดับ/ลำดับ/ ขั้นตอน/วิธีการ/กระบวนการ อะไรหรือไม่อย่างไร (ถ้า)จะทำให้เกี่ยวข้องได้อย่างไร</p>	<p>สิ่งนี้มีขอบ/เขต/เปลือก/ข้อจำกัด/ เส้นกำหนด หรือไม่ สำคัญอย่างไร</p>

อะไรที่ทำให้สิ่งนี้เกิดปัญหา/ ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ จะจัดการได้อย่างไร กับสิ่งที่เกิดขึ้น	สิ่งนี้ทดแทนอะไรได้ หรือ สามารถนำอะไรมาทดแทน สิ่งนี้ได้
ถ้าจะหยุด/ทำให้สิ่งนี้คงสภาพ เดิมสามารถทำได้หรือไม่ ด้วยวิธีใด จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเป็นตามนั้น	อะไรบ้างที่คล้ายกับสิ่งนี้ (ด้านรูปร่าง/ความหมาย/เสียง/ คุณสมบัติ/ประโยชน์)
ถ้าจะทำให้สิ่งนี้ แตกกระจาย/ขยาย ทำได้อย่างไร จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นเช่นนั้น หรือจะได้อะไร	สิ่งนี้เกี่ยวกับอดีต/ การย้อนกลับหรือไม่ (ถ้า)จะทำให้เกี่ยวข้องได้อย่างไร
สิ่งนี้ควรมีรายละเอียดเป็นเช่นใด/ ทำอะไร ถ้าต้องการให้มี รูปแบบ/คุณลักษณะ ตามที่ต้องการ	สามารถนำเสนอสิ่งนี้ได้ ด้วยวิธี/รูปแบบอะไรบ้าง
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับพลัง/อำนาจ อะไร/อย่างไร ถ้าจะทำให้สิ่งนี้มี พลัง/อำนาจ/อิทธิพล ได้อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร (ฟัง/ดู/พูด/อ่าน/เขียน) หรือไม่ อย่างไร

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ เพศ(ชาย/หญิง) หรือไม่ อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ พืช ผัก ผลไม้ หรือไม่ อย่างไร
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ วัน (เดือน/ปี)เวลา หรือไม่ อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์/ ภูมิปัญญา หรือไม่ อย่างไร
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ ความเชื่อและศาสนา หรือไม่ อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ/โรคร้าย หรือไม่ อย่างไร
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ ภูมิอากาศ/ธรรมชาติ หรือไม่ อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ สถานที่/สิ่งปลูกสร้าง/อาคาร/ หน่วยงาน หรือไม่ อย่างไร
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ วัยต่างๆ หรือไม่ อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ การเดินทาง/พาหนะ หรือไม่ อย่างไร

<p>สิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไร อะไรเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งนี้</p>	<p>สิ่งนี้เป็น คำถาม/คำตอบ ของอะไร</p>
<p>สิ่งนี้มีอะไรที่ยัง บกพร่อง อยู่บ้าง</p>	<p>ถ้าจะทำให้สิ่งนี้ สมบูรณ์แบบที่สุด ทำได้อย่างไร</p>
<p>สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ ตัวเลข/การคาดเดา/คาดคะเน หรือไม่ อย่างไร</p>	<p>สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ สาระ/วิชาการ/ความรู้ หรือไม่ อย่างไร</p>
<p>สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ ความบันเทิง/พักผ่อน หรือไม่ อย่างไร</p>	<p>สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ เกม/กีฬา/นันทนาการ หรือไม่ อย่างไร</p>
<p>สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ กฎเกณฑ์/ข้อบังคับ/ทฤษฎี หรือไม่ อย่างไร</p>	<p>สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ สิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ หรือไม่ อย่างไร</p>

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ ตำนาน/เรื่องเล่า/นิทาน/ จินตนาการ หรือไม่ อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ คำประพันธ์/เพลง/กวี หรือไม่ อย่างไร
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ การบันทึก/จดจำ หรือไม่ อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ การลบเลือน/ลืม หรือไม่ อย่างไร
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ แสงและเงา หรือไม่ อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ ราคา/ค่าของเงิน/ฐานะ หรือไม่ อย่างไร
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ ความเชื่อมั่น/ไว้ใจ/เครดิต/ รับประกัน หรือไม่ อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัย หรือไม่ อย่างไร
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนที่/เคลื่อนไหว หรือไม่ อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ เหตุและผล หรือไม่ อย่างไร

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ อารมณ์ความรู้สึก หรือไม่ อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ อุณหภูมि(ร้อน/อุ่น/เย็น/หนาว) หรือไม่ อย่างไร
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ สถานะ(ของแข็ง/เหลว/ก๊าซ) หรือไม่ อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ ความอิสระ/ยึดหยุ่น/ปล่อยาง หรือไม่ อย่างไร
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ การเริ่มต้น/การสิ้นสุด) หรือไม่ อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ ความลับ/การปกปิด/ปิดบัง หรือไม่ อย่างไร
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ ทิศทางต่างๆ หรือไม่ อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ การเรียนรู้/การสอน/โน้มน้าว หรือไม่ อย่างไร
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ สื่อสารมวลชน หรือไม่ อย่างไร	สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ ตัวคุณ/คนอื่น หรือไม่ อย่างไร

